

**คำชี้แจง**  
**ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง**  
**เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ**  
**พ.ศ. ๒๕๖๓**

---

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นเครื่องสำอาง โดยกำหนดให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล (ethyl alcohol หรือ ethanol) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ isopropanol) หรือ เอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ หรือเอ็น-โพรพานอล (n-propyl alcohol หรือ n-propanol) เพียงสารเดียวหรือผสมรวมกันอยู่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume) เป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย แล้วนั้น

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือต้องแสดงฉลากที่ระบุข้อความตามในประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หมายความว่าดังนี้

๑. กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เกิดแจ้งหลังจากวันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ต้องจัดทำฉลากให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทันที

๒. กรณีเป็นผู้ประกอบการรายเก่า

๒.๑ ในกรณีที่เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือผลิตก่อนวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ใช้ฉลากเดิมได้ กรณีที่มีฉลากเดิมเหลืออยู่ หรือสามารถจัดทำฉลากให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับนี้ได้

๒.๒ ในกรณีที่เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือผลิตตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ต้องจัดทำฉลากให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากฉลากเครื่องสำอางทั่วไป เช่น

ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอางให้ระบุว่า “เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ”

วิธีใช้ ให้ระบุว่า “ใช้ทำความสะอาดมือโดยถูให้ทั่วมือ ไม่น้อยกว่า ๒๐ วินาที แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง”

คำเตือน ให้ระบุว่า

“คำเตือน

ห้ามเก็บที่อุณหภูมิเกิน ๔๐ °C ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ

หากใช้ในเด็กเล็ก ควรมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด และเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

หากเกิดอาการระคายเคืองหรือผิดปกติ ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

ทั้งนี้ สามารถใช้ตัวเลขอารบิกแทนตัวเลขไทยในข้อความข้างต้นได้ เช่น “ใช้ทำความสะอาดมือโดยถูให้ทั่วมือ ไม่น้อยกว่า 20 วินาที แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง” และ “ห้ามเก็บที่อุณหภูมิเกิน 40 °C” และหากต้องการแสดงข้อความอื่นเพิ่มเติมในฉลาก ก็สามารถทำได้ แต่ให้มีข้อความใน “....” ข้างต้นครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม การแสดงความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สามารถแสดงเป็นร้อยละโดยปริมาตร (volume by volume) หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน หรือแสดงข้อความ “แอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน เช่น แอลกอฮอล์ 75% v/v

สามารถดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ๒ ช่องทาง คือ

๑. ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา <https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Laws.aspx> โดยเลือกที่เมนูหลัก “กฎหมายน่ารู้” หัวข้อ ๑๙ ประกาศเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ หัวข้อย่อย ๑๙.๒ ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ดาวน์โหลดจาก QR code ด้านล่างนี้



ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง  
เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ ๐๒-๕๕๐-๗๔๗๒ (กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง) และ ๐๒-๕๕๐-๗๒๗๔ ถึง ๗๒๗๕ (กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด) โทรสาร ๐๒-๕๕๑-๘๔๖๘ ในเวลาราชการ

---

Update ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔  
(จากมติที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔)